



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว
ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗)	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗)	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิชญา นาควัชระ)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 7)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	<p>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)</p> <p>- อายุราชการ 4 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานนักวิชาการพัสดุมาแล้ว เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560)</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 98</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 7)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

การจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีชื่อ/ชนิด/ประเภทเดียวกัน วงเงินเท่ากับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ (รพส. 3 เครื่อง , รพจ. 1 เครื่อง) โดยสามารถดำเนินการได้ทันตามตัวชี้วัด ข้อ 2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำหนดผู้ผูกพัน ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดการคลังวัสดุ ของโรงพยาบาลสิรินธร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้การควบคุมคลังวัสดุของโรงพยาบาลสิรินธร เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบคลังวัสดุ ของโรงพยาบาลสิรินธร

3. เพื่อให้การจัดซื้อสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การควบคุมคลังวัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

2. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน รวมถึงลดความผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ

3. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อวัสดุของโรงพยาบาล ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และเป็นการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดซื้ออย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด